



ขบวนการเพื่อแม่ทั้งเหล่าแกนนำเสื้อแดงนำโดยสองเกลอนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานคนเสื้อแดงและ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการคนเสื้อแดง ยังฉวยโอกาสเดินหน้า โทษกระแสดึงปมหัวคิวอุทยานราชภักดิ์แบบกัดไม่ปล่อยโดยมีเหล่า แก๊งนักศึกษานาวร่วมเพื่อแม่ ซึ่งล้วนเป็นตัวละครหน้าเดิม ๆ ร่วมเคลื่อนไหวคู่ขนานเดิมเกมยั่วยุให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคุมตัวหรือจำกัดเสรีภาพเพื่อจะ ไล่ใช้เป็นข้ออ้างสูมไฟให้ลูกโซนนอก คสช.และรัฐบาลให้ล้มทั้งยืน

ภายใต้สถานการณ์ขณะนี้ คสช. และรัฐบาลตกเป็นฝ่ายตั้งรับเพราะมีว แต่อดีตอดไม่รับดับไฟแต่ต้นลมตั้งแต่แรก และปล่อยให้ปัญหาอื้อฉาวอิมคริม ซึ่งยิ่งปล่อยให้ปัญหาฮึดเชื้อออกไปนานเท่าไรก็ยิ่งสร้างความสับสนและเพิ่มวิกฤติศรัทธาของมหาชนที่มีต่อรัฐบาล

มากขึ้นเท่านั้น

ปมปัญหาขณะนี้เลยประเด็นที่ว่า พล.อ.อุดมเดช สัตบุต ร มช. กลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิโครงการอุทยานราชภักดิ์ จะแสดงสปิริตลาออกหรือถูกปรับพันเก้าอ้อมช.กลาโหมไปแล้วโดยเป้าหมายใหญ่ของขบวนการเพื่อแม่อยู่ที่บ่อนทำลายคสช.และรัฐบาลแบบกัดไม่ปล่อยแม้ พล.อ.อุดมเดช จะพันเก้าไปแล้ว

ที่สำคัญปัญหาซึ่งสังคมคาใจก็คือ ปมทุจริตที่ยังไม่กระจ่างชัดซึ่งต้องทำ ความจริงให้ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา เพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในโครงการอุทยานราชภักดิ์มีการทุจริตอยู่จริงโดยคนบางกลุ่มในมูลนิธิราชภักดิ์ ซึ่งฝ่ายรัฐไม่ควรเอาแต่ยืนกรานว่าโครงการโปร่งใสเหมือนการแถลงของกองทัพบกที่ผ่านมาซึ่งค้านสายตามหาชน ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงไม่ละวันใครก็ตามหากหัวพันทุจริตต้องถูกลงโทษ

ขึ้นเด็ดขาด

แต่ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลต้องเผชิญกับการถูกถล่มอย่างหนักจากปมโครงการอุทยานราชภักดิ์แต่ล่าสุดกรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยแพร่ ผลสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.4 ยังคงเชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ ในความตั้งใจปราบปรามและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และส่วนใหญ่ร้อยละ 77 เห็นว่า สภาพปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยุค คสช.ดีกว่ารัฐบาลนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม คสช.และรัฐบาลก็ไม่ควรหลงล่าพองกับศรัทธาของมหาชน เพราะต้นทุนภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตของรัฐบาลต่างพร้อมไม่หนีจากปมโครงการอุทยานราชภักดิ์ ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่เคลียร์ปมทุจริตโครงการอุทยานราชภักดิ์ให้ความจริงปรากฏอย่างตรงไปตรงมาโดยดันทุรังปกปิดปกป้องพวกเดียวกันเอง เท่ากับเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามสูมไฟบ่อนทำลายไปเรื่อย ๆ ซึ่งหากไฟทุจริตถูกจุดติดก็พร้อมเป็นเชื้อปะทุข้ออ้างขยายผลให้ลูกโซนได้ไม่ยาก เพราะปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องอ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการอุทยานราชภักดิ์ที่คนทั้งประเทศให้ความศรัทธา

เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ควรทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังศรัทธาในรัฐบาลต้องผิดหวัง โดยควรรีบตัดไฟแต่ต้นลมยุติข้อเคลือบแคลงของสังคมโดยเร็วและโปร่งใส ไม่ควรทิ้งปัญหาให้ยืดเยื้อโดยต้องยอมรับความจริงและถือเป็นบทเรียนว่าต่อไปจะต้องไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกโดยเฉพาะการไว้วางใจคนใกล้ชิดบรรดาบักในรัฐบาลและคสช.

**ทีมข่าวการเมือง**